



ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๔๗

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป๐๐๑๗.๒/ว๓๔๑๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด โดยให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ ได้สิ้นสุดลงเมื่อรัฐบาลชุดเดิมสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด สิ้นสุดลงไปด้วย ประกอบกับ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าจะไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่พ้นวาระไป
จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการการบริหารและจัดห
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ในการบูรณาการแผนและ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เพื่อให้
การจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตาม
"คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด" ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ "<http://www.samutprakan.go.th>"
ในหัวข้อ "คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ"

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณมิตร ชินศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๓๘ , ๐๘๘ ๘๐๗ ๘๐๗๗